

FAQ.

ถาม : โครงการเทศกาลศิลปะการแสดง หรือ PAF. คืออะไร

ตอบ : เทศกาลศิลปะการแสดงคือโครงการที่หอศิลป์กรุงเทพฯเปิดพื้นที่ให้กับเหล่าศิลปินอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีพื้นที่ในการแสดงและกิจกรรมประกอบการแสดงบริเวณห้องสตูดิโอของหอศิลป์กรุงเทพฯ โดยเทศกาลนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยในปี 2019 นี้ นับเป็นปีที่ 8 ของเทศกาลฯ แล้ว

ถาม : หลักเกณฑ์ข้อ “โครงการที่สมัครเข้าร่วมพิจารณาต้องมีเนื้อหาเรื่อง **Art For Disability**” นั้น หมายความว่าอย่างไร

ตอบ : เทศกาลศิลปะการแสดงในปี 2019 จะเกิดขึ้นพร้อมกับนิทรรศการ Art Brut ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีกลุ่มศิลปินเป็นผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยความต้องการให้เกิดงานด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างงานนิทรรศการและงานศิลปะการแสดง ทางฝ่ายกิจกรรมจึงเห็นควรให้ผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาของศิลปะเพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ อาจจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เข้าร่วมเป็นศิลปินในงาน หรืออาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมที่มีความต้องการพิเศษได้มีส่วนร่วมในระหว่างการแสดง โดยอาจจะมีกิจกรรมประกอบการแสดงเพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ workshop การบรรยาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามสมควร

ถาม : หลักเกณฑ์ข้อ “โครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับ ศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่น ๆ อาทิ งานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ หรืองานศิลปะประเภทอื่น ๆ อาทิ งานสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรมรูปแบบต่าง ๆ” นั้นหมายความว่าอย่างไร

ตอบ : การแสดงที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องมีการผสมผสาน เชื่อมโยง จากงานศิลปวัฒนธรรมหรืองานศิลปะในแขนงต่าง ๆ และปรากฏในเนื้อหาหรือรูปแบบการแสดงที่ส่งเข้าพิจารณา โดยศิลปินสามารถเขียนบรรยายถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาได้เต็มที่

ถาม : หากต้องการสมัครทั้งในศิลปินเดี่ยวและนามศิลปินกลุ่ม สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ : ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น (ทั้งงานแสดงเดี่ยวหรือคณะ)

ถาม : การแสดงจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใด

ตอบ : การแสดงจะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 8 (ปี 2019) เกิดขึ้นในห้องสตูดิโอ บริเวณ ชั้น 4 ของหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ถาม : การแสดงที่ได้รับการคัดเลือก สามารถจำหน่ายบัตรได้หรือไม่

ตอบ : การแสดงที่ได้รับการคัดเลือก สามารถจำหน่ายบัตรได้ค่ะ

ถาม : หากสนใจเข้าร่วมรับการพิจารณา ต้องทำอย่างไร

ตอบ : สนใจสมัครเข้าร่วมรับการพิจารณา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ www.bacc.or.th

ถาม : สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้เมื่อไหร่และอย่างไร

ตอบ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 ผ่านช่องทาง www.bacc.or.th และ FB: [baccpage](https://www.facebook.com/baccpage)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

โทร 02-214-6630 ต่อ 530

Email : kanharat@bacc.or.th